



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ที่ 21/2564

เรื่อง การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3

ตามข้อสั่งการผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผวก. กฟภ.) สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) ขึ้นสูงสุดเต็มจำนวน (100%) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยให้บุคคลากรมาปฏิบัติงานในสำนักงานการไฟฟ้าได้เฉพาะที่จำเป็น ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. ยังคงถือใช้ข้อสั่งการเดิมในการปฏิบัติงานในสำนักงานการไฟฟ้า โดยมีแนวโน้มว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะรุนแรงขึ้นอีก

เพื่อให้การดำเนินการของ สอ.กฟภ. เป็นไปตามนโยบายข้อสั่งการของ ผวก. และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดมาตรการ ในการทำงานของ สอ.กฟภ. เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. สอ.กฟภ. จะเปิดทำการเฉพาะในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์ ยกเว้นกรณีตรงกับวันหยุดชดเชย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
2. งดรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์เงินฝากสหกรณ์ โดยสมาชิกที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีที่มีอยู่กับสหกรณ์/ซื้อหุ้น/ชำระหนี้ ขอให้โอนผ่านระบบ Application ของธนาคาร เช่น KTB Next หรือผ่านระบบ Bill Payment หรือโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และส่งสลิปการโอนให้สหกรณ์ผ่านช่องทางการส่งไฟล์เอกสารหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ <https://edocs.peacoop.or.th> หรือทางเมนู Line : @PEACOOOP หรือทางไลน์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สหกรณ์ฯ จะบันทึกรายการย้อนหลังให้สมาชิกในวันที่สมาชิกโอนเงิน โดยทำรายการให้ในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์
3. จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์เงินฝากสหกรณ์ ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท โดยสมาชิกที่ต้องการถอนเงินฝาก สามารถทำรายการถอนเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ หรือส่งใบถอนเงินผ่านช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร หรือช่องทางไลน์ข้างต้น พร้อมทั้งส่งหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการรับเงิน สหกรณ์จะทำการถอนโอนเงินให้ในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ทั้งนี้สมาชิกต้องจัดทำใบแสดงเจตจำนงการโอนเงินฯ ฉบับจริงให้ไว้กับสหกรณ์แล้ว
4. การส่งเรื่องกู้ด้วยตนเองในวันที่สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติงาน ให้ใส่เรื่องไว้ในกล่องรับเอกสารหน้าประตูด้านฝ่ายสินเชื่อ กรณีกู้เงินฉุกเฉิน สอ.กฟภ. จะจ่ายเงินกู้ให้ในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ โดยขอรับเงินสดได้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้สมาชิกผู้กู้ต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ให้สหกรณ์ด้วย

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน และขอภัยในความไม่สะดวกของสมาชิก

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

(นายฉัตรชัย ทวีโภค)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด